



ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็น
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ และมหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการ
รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ แล้ว นั้น

มหาวิทยาลัยฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันและกำหนดวัน เวลา สถานที่
สอบแข่งขัน ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้เข้าสอบแข่งขันปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้เรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง
สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติ
ตนเป็นสุภาพชน (ถ้าไม่ปฏิบัติตามนี้จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ)

๒. ผู้เข้าสอบแข่งขันจะต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
บัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ไปในวันสอบแข่งขันทุกครั้ง หากบัตรชำรุดหรือสูญหายต้องแจ้งต่อประธาน
ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อออกบัตรแทน โดยแนบบัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้เพื่อ
ประกอบการพิจารณา

๓. ผู้เข้าสอบแข่งขันต้องไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเริ่มดำเนินการสอบตามสมควร
แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมห้องสอบแล้ว

๔. ต้องเชื่อกัน และปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมห้องสอบ
โดยเคร่งครัด

๕. ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว ๓๐ นาที
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ

๖. ผู้เข้าสอบแข่งขันในวิชาหนึ่งวิชาใด หากทำข้อสอบเสร็จก่อนเวลาจะออกนอกห้องได้
หลังจากเวลาผ่านไปแล้วไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที นับตั้งแต่เริ่มทำข้อสอบและจะต้องออกห่างจากห้องสอบ
โดยไม่ส่งเสียงหรือกระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนและก่อความรำคาญแก่ผู้ที่กำลังทำการสอบ

๗. หากผู้เข้าสอบแข่งขันมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่เห็นว่าไม่เป็นธรรมแก่ตนให้รีบ
แจ้งต่อกรรมการกำกับห้องสอบ เพื่อจะได้พิจารณาดำเนินการแก้ไขในทางที่เหมาะสม การแจ้งหรือร้องเรียน
ภายหลังจากที่เกิดเหตุนานเกินควร อาจจะไม่ได้รับการพิจารณา

๘. ผู้เข้าสอบแข่งขันผู้ใดทุจริตในการสอบไม่ว่าวิชาใด จะไม่ได้รับการพิจารณาผลการสอบในวิชานั้น

/๙. ผู้เข้าสอบแข่งขัน...

๙. ผู้เข้าสอบแข่งขันต้องเตรียมเครื่องเขียน อุปกรณ์ในการทำข้อสอบไปเอง โดยห้ามใช้ไม้บรรทัดที่มีสูตรคำนวณ เครื่องคิดเลข และอุปกรณ์ในการสื่อสารทุกชนิดในห้องสอบ ส่วนกระดาษ เขียนตอบ มหาวิทยาลัยฯ จะจัดให้และห้ามนำข้อสอบ กระดาษคำตอบ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบ ทุกชนิดออกนอกห้องสอบโดยเด็ดขาด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จะสอบแข่งขัน (ข้อเขียน)) ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เลขที่ ๔๓ หมู่ ๖ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ชั้น ๑ อาคารสรรพวิษณุบริการ (สำนักงานอธิการบดี) และวิทยาเขตอุเทนถวาย เลขที่ ๒๒๕ ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก หรือที่เว็บไซต์ <http://op.rmutto.ac.th/person/>

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑



(รองศาสตราจารย์เตือนตา ชาญศิริป)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันและสถานที่สอบแข่งขัน
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑

ตำแหน่งที่ ๑ อาจารย์ (ปริญญาโท)

หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๙๐๑๐๐๑	นางสาวนิตยา ทองทิพย์	
๒	๙๐๑๐๐๒	นายวัลลภ ภูโอบ	

(Handwritten signature)

หมายเหตุ สอบแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ อาคารสรรพวิชัยบริการ (สำนักงานอธิการบดี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี

ตำแหน่งที่ ๑

อาจารย์ (ปริญญาโท)

หน่วยงานที่บรรจุ

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

กำหนดวัน เวลา วิธีการสอบแข่งขัน และสถานที่สอบแข่งขัน

วันสอบแข่งขัน	วิธีการสอบแข่งขัน/คะแนน	เวลา	ชั่วโมง	สถานที่สอบแข่งขัน
วันอาทิตย์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑	<p>ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (๑๐๐ คะแนน)</p> <ul style="list-style-type: none">- ทดสอบความสามารถในการคิดหาเหตุผลโดยใช้ข้อมูลทางคณิตศาสตร์ เศรษฐกิจ หรือสังคม ซึ่งจะเป็นลักษณะการอ่านจับใจความของบทความอุปมาอุปไมย การสรุปหาเหตุผลและหาความสัมพันธ์ของคำข้อความหรือรูปภาพ- ทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาโดยการให้สรุปความและหรือตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยคหรือข้อความสั้น ๆ- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครองของไทย ในปัจจุบัน- ทดสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘- ทดสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑- ทดสอบความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐- ทดสอบความรู้ความสามารถในการประกันคุณภาพการศึกษา	๐๙.๐๐ น. - ๑๐. ๓๐ น.	๑.๓๐ ชั่วโมง	ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ อาคารสรรพวิชัยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี

ตำแหน่งที่ ๑

อาจารย์ (ปริญญาโท)

หน่วยงานที่บรรจุ

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

กำหนดวัน เวลา วิธีการสอบแข่งขัน และสถานที่สอบแข่งขัน

วันสอบแข่งขัน	วิธีการสอบแข่งขัน/คะแนน	เวลา	ชั่วโมง	สถานที่สอบแข่งขัน
วันอาทิตย์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑	ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (๒๐๐ คะแนน) หลักคิดทางวิชาการ ความรู้ด้านการปฏิบัติ ความสามารถในการการประยุกต์ความรู้ และความรู้ที่ทันโลกในศตวรรษที่ ๒๑ (๑๐ ประการ) ทางด้านสัตวศาสตร์	๑๒.๐๐ น.- ๑๕.๐๐ น.	๓ ชั่วโมง	ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ อาคารสรรพวิษณุบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี
วันเสาร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๑	ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน) โดยวิธีการ ๑. สาคิติกการสอน และสาคิติกนำเสนอ โครงการวิจัยที่จะดำเนินการในอนาคตซึ่งสอดคล้องกับสาขาที่จะบรรจุอย่างน้อย ๑ เรื่อง (ใช้เวลาไม่เกิน ๒๐ นาที) (๕๐ คะแนน) ๒. สอบสัมภาษณ์ (๕๐ คะแนน) ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้าน ต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษาทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทน เสียสละ มีความคิดริเริ่ม และมีปฏิภาณ ไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงท่าจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น รวมคะแนนทั้งหมด ๑๐๐ คะแนน	๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี